

Xã Thanh Tiên: Một nhiệm kỳ nhiều đổi mới và thành công

11:17 22/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Chú trọng việc đổi mới trong hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền trên mọi lĩnh vực đã góp phần tích cực giúp xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) gặt hái nhiều thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là thành quả tạo tiền đề vững chắc cho tầm thế phát triển của xã trong thời gian tới.

Đột phá từ các chương trình trọng tâm

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của xã để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Các nguồn lực huy động được đầu tư và sử dụng có hiệu quả. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - dân sinh, chăm lo phát triển nguồn lực lao động. Thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội để từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chính quyền, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Năm 2024 Thanh Tiên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Chi bộ xóm Thanh Liêu được chọn Đại hội điểm của xã Thanh Tiên

Khung cảnh xóm Thanh Liêu hôm nay là một bức tranh nông thôn mới nhiều màu sắc với nhiều thay đổi của một khu dân cư kiểu mẫu. Đây là minh chứng thuyết phục nhất về tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xóm bứt phá vươn lên đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tranh thủ sự đóng góp thêm hơn 1 tỷ đồng của con em xa quê để xây dựng đường giao thông nông thôn, khuôn viên văn hóa, sân tập luyện thể thao, hệ thống truyền thanh, điện chiếu sáng, mô hình sinh kế cho người nghèo. Sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân Thanh Liêu trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã được các cấp, các ngành biểu dương, ghi nhận. Xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 97% số gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” đạt 100% Nghị quyết đề ra. 100% bà mẹ mang thai và trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%. Được chọn đại hội điểm trong toàn xã, chi bộ xóm Thanh Liêu đã phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, cũng như dự báo tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn để xác định mục tiêu, giải pháp cho thời gian tới.

Lắng nghe và bám sát các vấn đề người dân đang quan tâm, Đảng ủy và chính quyền xã kịp thời điều chỉnh và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội với nhiều cách làm hay như thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu và tiết kiệm chi để tập trung

đầu tư phát triển. Ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt, sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị.

Những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả

Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” theo kế hoạch 191-KH/HU ngày 23/1/2024 của Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Chương đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thực tế công việc cho thấy gần 100% cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã.



Làm tốt công tác thu hút đầu tư tạo việc làm cho gần 1.000 lao động của xã và vùng phụ cận

Là xã miền núi thuộc khu vực 1 của huyện Thanh Chương, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một số buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ và ngành nghề dịch vụ khác. Tận dụng tốt tiềm năng,

lợi thế của địa phương và nhiều cơ chế phù hợp đã tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng cho hiệu quả cao. Năm 2024, kinh tế của xã phát triển tương đối toàn diện với tốc độ tăng trưởng 10,3%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 424,3 tỷ đồng, trong đó nông, lâm, ngư đạt 89,9 tỷ đồng, công nghiệp, xây dựng 151,1 tỷ và dịch vụ 183,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân 67,6 triệu đồng/người/năm. Ông Dương Lê Thanh 59 tuổi, đảng viên ở xóm Giăng tâm sự: “Thanh Tiên là vùng đất khô cằn nắng hạn nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ năng động, linh hoạt nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sớm về đích như mong ước của mọi người dân”.



Nuôi chồn hương giống - một nghề mới phát triển của xã cho thu nhập cao

Kinh tế phát triển tạo nguồn lực thúc đẩy phong trào văn hóa, xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân, nhất là vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng và được đánh giá là cái nôi giáo dục của huyện. Năm học 2023 - 2024 có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 38 cấp huyện, 3 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh 20 em, cấp huyện 86 em và cấp trường 229 em. Cả 3 cấp học đều giữ vững trường đạt chuẩn cấp

quốc gia, trường tiểu học giữ vững danh hiệu đạt chuẩn cấp quốc gia mức độ 2. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,5%. 7/7 xóm, 5/5 cơ quan đơn vị và 3 dòng họ đều giữ vững danh hiệu văn hóa. Trong năm đào tạo nghề cho 127 lao động, giải quyết việc làm mới cho 102 người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có dấu hiệu tệ nạn, vụ việc nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đánh giá: “Nhiệm kỳ qua xã Thanh Tiên đánh dấu được 3 mốc: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ có một Ban chấp hành rất đoàn kết, người đứng đầu thực hiện tốt vai trò nêu gương và giữ vững truyền thống nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Thực hiện chỉ thị 35, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương chọn Đảng bộ Thanh Tiên làm đại hội điểm và xem đây là đại hội kiểu mẫu của toàn huyện”.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Trọng Bảy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết những bài học kinh nghiệm khi trao đổi với chúng tôi đó là: Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành của chính quyền. Tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giữ vững ổn định trên địa bàn. Tạo sự đồng thuận cao, phấn khởi, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và quản lý, điều hành của chính quyền xã.

Hồng Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/xa-thanh-tien-mot-nhiem-ky-nhieu-doi-moi-va-thanh-cong>